

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2017

ถึง ชาวบาไฮทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่งทั้งหลาย

จงดูการลุกขึ้นมาของชุมชนแห่งพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด! ด้วยเวลาเพียงหนึ่งปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเริ่มต้นของแผนงานฉบับใหม่ รายงานทั้งหลายเป็นพยานให้กับขนาดของสิ่งที่กำลังพยายามดำเนินการอยู่และสิ่งที่กำลังเริ่มต้นประสบความสำเร็จแล้ว การนำความเข้มข้นในระดับที่มากขึ้นกว่าเดิมมาสู่โครงการเพื่อการเจริญเติบโต 5,000 แห่งนั้นจำเป็นต้องมีความพยายามในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งอย่างมั่นคงเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทั้งหลายของแผนงานห้าปี มิตรสหายจำนวนมากกำลังลงมือกระทำตามเงื่อนไขที่เป็นต่าง ๆ ของแผนงาน แสดงให้เห็นซึ่งความเข้มงวด กวดขันและความเสียสละในคุณภาพของการตอบสนองของพวกเขา ดังที่ได้คาดการณ์ไว้ โครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตบางโครงการ ซึ่งได้รักษาความยั่งยืนมาเป็นเวลานานแล้ว กำลังกลายเป็นคลังสะสมของความรู้และทรัพยากรทั้งหลาย ที่คอยให้การสนับสนุนแก่พื้นที่โดยรอบ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วของประสบการณ์และความหยั่งรู้ ศูนย์กลางของกิจกรรมอันเข้มข้นทั้งหลาย—ได้แก่บรรดालะแวกบ้านและหมู่บ้านซึ่งงานในการสร้างชุมชนกำลังมีความเข้มข้นมากที่สุด—กำลังพิสูจน์ตนว่าเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของส่วนรวม หมู่เหล่าที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นและมีชีวิตชีวาของอนุกรและบรรดาผู้ช่วยอนุกรกำลังช่วยกระตุ้นความมานะพยายามของศาสนิกชนทั้งหลาย ช่วยเหลือให้พวกเขาบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของการสร้างความก้าวหน้าให้กับกระบวนการเจริญเติบโตในสถานการณ์ที่หลากหลาย และช่วยระบุวิธีดำเนินการที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละกลุ่มชุมชน โดยการสนับสนุนของธรรมสภาแห่งชาติของประเทศนั้นๆ สภามาไฮระดับภูมิภาคกำลังเรียนรู้ว่าจะสามารถสร้างพลังความเคลื่อนไหวของแผนงานให้กระจายไปทั่วถึงทุกกลุ่มชุมชนในเวลาเดียวกันได้อย่างไร ในขณะที่ในบางประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งไม่มีสภามาไฮระดับภูมิภาคอยู่ หน่วยงานใหม่ในระดับประเทศก็กำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ดังที่เป็นสิ่งซึ่งคาดหมายได้ในกระบวนการแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิต แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งกำลังเป็นที่ประจักษ์อยู่ในบางสถานทีนั้น ยังจะต้องปรากฏขึ้นในที่อื่นๆ อีก จำนวนทั้งหมดของโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตในโลกนั้นก็ได้เริ่มต้นเพิ่มจำนวนสูงขึ้นแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเราปีติยินดีที่จะเห็นว่าการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของแผนงานห้าปีพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างสัปดาห์จักรแรกของแผนงาน

ดังนั้น จึงไม่มีสัญญาณใดที่จะให้ความหวังได้มากกว่านี้อีกแล้วสำหรับสิ่งต่างๆ ที่ปีซึ่งกำลังจะมาถึงนี้อาจจะนำมา และจะมีสิ่งอื่นใดที่เหมาะสมเพียงพอที่จะถวายให้กับพระผู้ทรงความงามอันอุดมพรเนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ปีของการถือกำเนิดขึ้นมาของพระองค์ ยิ่งไปกว่าความมานะพยายามอย่างกระตือรือร้นที่สุดของบรรดาผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ในการขยายขอบข่ายการเอื้อมออกไปของ

ศาสนาของพระองค์ วาระครบรอบครั้งแรกจากสองครั้งของการครบรอบสองศตวรรษที่จะมีการเฉลิมฉลองโดยโลกบาไฮจึงเป็นโอกาสที่มีการคาดการณ์อันน่าตื่นตะลึงที่สุดทั้งหลาย หากพิจารณาอย่างถูกต้องแล้วปีนี้เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดทั่วโลกครั้งหนึ่งที่เคยมีมาสำหรับการเชื่อมโยงหัวใจทั้งหลายเข้ากับพระบาฮาอุลลาห์ ในอีกหลายเดือนข้างหน้าขอให้ทุกคนใจจดใจจ่อกับโอกาสอันมีค่านี้และตื่นตัวต่อความเป็นไปได้ทั้งหลายที่มีอยู่ในทุกพื้นที่เพื่อทำให้ผู้อื่นคุ้นเคยกับชีวิตและพันธกิจอันสูงส่งของพระองค์ สำหรับการใช้ออกาสในการสอนซึ่งกำลังอยู่เบื้องหน้าโลกบาไฮในขณะนี้ให้ได้ติดตามศักยภาพนั้น จะต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสนทนาซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นได้กับผู้คนทุกประเภท ในระหว่างการสนทนาอย่างมีความหมายดังกล่าวนี้ ความรับรู้จะเพิ่มสูงขึ้นและหัวใจจะถูกเปิดออก—บางครั้งในทันทีทันใดทีเดียว ในกิจกรรมอันมีค่านี้ทุกคนพบเสียงร้องเรียกจากภายใน และความสุขสรรหาที่มาจากการได้มีฐานะอยู่อยู่กับงานดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีผู้ใดทำให้ตนเองพลาดโอกาสไป เราอ่อนน้อมต่อพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งองค์เดียวเพื่อขอให้ช่วงเวลาทั้งปีของการครบรอบสองศตวรรษนี้เต็มไปด้วยความสุขสรรหาซึ่งเป็นที่บริสุทธิ์ที่สุดและหอมหวานที่สุด: นั่นคือการบอกจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งเกี่ยวกับการเริ่มต้นขึ้นของยุคสมัยของพระผู้เป็นเจ้า

หน้าที่ผูกพันทั้งหลายที่จะต้องกระทำโดยหมู่ผู้มีความศรัทธาทั้งหลายนั้นยิ่งถูกทำให้เป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นโดยความสับสน ความไม่ไว้วางใจ และความมืดมนที่เกิดขึ้นในโลก ที่จริงแล้ว มิตรสหายทั้งหลายควรใช้ทุกโอกาสในการส่องแสงที่จะสามารถให้ความสว่างแก่หนทางและมอบความมั่นใจให้กับผู้ที่กังวล มอบความหวังให้กับผู้กำลังสิ้นหวัง เรารำลึกถึงคำแนะนำที่ท่านศาสนิกบาลให้ไว้แก่ชุมชนบาไฮแห่งหนึ่ง ซึ่งถ้อยคำนั้นดูราวกับว่ามีเจตนาไว้สำหรับช่วงเวลาของเราเอง: “ในขณะที่สายใยของสังคมในปัจจุบันกำลังพองดูและแตกกระเทาะออกมาภายใต้แรงกดดันและความตึงเครียดของเหตุการณ์สำคัญอันไม่เป็นมงคลทั้งหลายและความหายนะต่าง ๆ ในขณะที่รอยร้าวซึ่งคอยซ้ำเติมการแบ่งแยกระหว่างประชาชาติกับประชาชาติ ชนชั้นกับชนชั้น เชื้อชาติกับเชื้อชาติ และระหว่างลัทธิความเชื่อหนึ่งกับอีกความเชื่อหนึ่ง เหล่านี้ทวีคูณขึ้นแล้ว บรรดาผู้ปฏิบัติภารกิจของแผนงานจะต้องแสดงให้เห็นที่ประจักษ์ถึงความเชื่อมโยงกันให้มากยิ่งขึ้นในวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณและกิจกรรมทางด้านการบริหารทั้งหลายของพวกเขา และแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานขั้นสูงมากกว่าเดิมของความพยายามอันพร้อมเพรียงกัน ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และของการพัฒนาอย่างสอดคล้องกันในการดำเนินการร่วมกันทั้งหลายของพวกเขา” โดยการเน้นย้ำอยู่เสมอถึงความสำคัญด้านจิตวิญญาณของงานของศาสนาและความตั้งใจอย่างเปี่ยมน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ศาสนิกชนจำเป็นต้องมีอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ท่านโซกิ เอฟเฟนดิงได้ตักเตือนด้วยเช่นกัน มิให้เขามีส่วนใด ๆ ในการโต้เถียง ความยุ่งเหยิง และการทะเลาะวิวาททางการเมือง ท่านเร่งเร้าในอีกโอกาสว่า “ขอให้พวกเขาจงอยู่เหนือการให้ความสนใจเฉพาะกลุ่มและการถือพรรคถือพวก, เหนือการโต้เถียงอย่างไร้สาระ, การประมาทการณ์อย่างใจแคบ, ความหลงใหลชั่วครู่ชั่วยามที่สร้างความปั่นป่วนให้กับโฉมหน้าของโลกและดึงความสนใจของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้” เหล่านี้เป็นฟองและละอองฝอยอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกเหวี่ยงซัดไปในขณะที่คลื่นระลอกแล้วระลอกเล่าโถมเข้าสู่สันคลอนสังคมอันปั่นป่วนและถูกแบ่งแยก เป็นสิ่งที่เสี่ยงมากเกินไปที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทำให้ออกแวกในลักษณะเช่นนี้ ด้วยเหตุที่สาวกทุกคนของพระ

บาฮาอุลลาห์ตระหนักดีว่าความผาสุกขั้นสูงสุดของมนุษยชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการอยู่เหนือความแตกต่างทั้งหลายของมนุษยชาติ และความสามัคคีของมนุษยชาติที่ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างมั่นคงแล้วเท่านั้น การมีส่วนร่วมสนับสนุนทุกอย่างที่บาไฮมอบให้แก่วิถีชีวิตของสังคมของพวกเขา นั้นมุ่งหมายไปที่การบำรุงเลี้ยงความสามัคคี; ทุกๆ ความพยายามในการสร้างชุมชนนั้นมุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันนี้ สำหรับบรรดาผู้ที่เหนื่อยหน่ายกับการต่อสู้แล้ว ชุมชนทั้งหลายที่กำลังเติบโตภายใต้ร่มเงาของพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังให้ตัวอย่างอันทรงพลังเกี่ยวกับสิ่งที่ความสามัคคีจะสามารถนำมามอบให้ได้

เราขอแสดงความสรรเสริญต่อพระผู้เป็นนายแห่งพระผู้เป็นนายทั้งปวง ในการมองเห็นว่า ผู้เป็นที่รักของพระองค์ในจำนวนมากมาย และในมากมายหลายหนทาง กำลังให้ทั้งหมดที่พวกเขา能做到 เพื่อว่าธงชัยของความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติจะถูกชักขึ้นสูง เพื่อนผู้เป็นที่รักและมิ่งขวัญที่สุดทั้งหลาย ในป้อมอันเป็นมงคลอย่างยิ่งที่เริ่มต้นขึ้นนี้ พวกเราแต่ละคนจะไม่ใคร่ครวญเลยหรือว่า จะมีการกระทำอันล้ำเลิศใดบ้างที่พระกรุณาธิคุณของพระองค์จะช่วยเหลือเราให้กระทำ

(ลงนาม) สมายูติธรรมแห่งสากล